



### ปลัดวธ.เน้นฮัจญ์เชิงรุก เพื่อประโยชน์พี่น้องมุสลิม

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือการส่งคณะผู้แทนไทยไปประชุมเตรียมการฮัจญ์ปี ๒๕๕๗ กับทางการซาอุดีอาระเบีย ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

นายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รองประธาน ฯ แจ้งว่า การดำเนินงานกิจการฮัจญ์ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน มีนโยบายมุ่งเน้นการทำงานแบบเชิงรุก และพัฒนางานการส่งเสริมการประกอบพิธีฮัจญ์ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในเทศกาลฮัจญ์ประจำปี ๒๕๕๖ (ฮ.ศ. ๑๔๓๔) ที่ผ่านมา ภาพรวมของดำเนินกิจการฮัจญ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีน่าพอใจ มีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นน้อยลง ทั้งนี้คณะกรรมการฯ มีกำหนดจะส่งคณะผู้แทนไทยไปประชุมเตรียมการฮัจญ์ ประจำปี ๒๕๕๗ กับกระทรวงฮัจญ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แต่เนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกายกยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๖ การดำเนินงานต่างๆ ต้องมีการนำเสนอให้คณะกรรมการเลือกตั้ง เพื่อทราบหรือเห็นชอบก่อนดำเนินการตามมติของคณะกรรมการฯ แต่อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ มีการเตรียมความพร้อมในงานด้านต่างๆ ไว้ล่วงหน้า โดยเมื่อทราบแนวทางการดำเนินงานกิจการฮัจญ์ประจำปี ๒๕๕๗ ที่แน่นอนแล้ว จะได้ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ ต่อไป

ทั้งนี้ นายกฤษฎพงษ์ ศรี อธิบดีกรมการศาสนา ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการศาสนาได้นำปัญหาและอุปสรรคที่เคยเกิดขึ้นในเทศกาลฮัจญ์ ๒๕๕๖ และปีก่อนๆ มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้พี่น้องมุสลิมได้ประกอบพิธีฮัจญ์อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ตามหลักศาสนาและได้รับความสะดวก ทั้งในเรื่องการเดินทาง ที่พักและอาหาร และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยคณะผู้แทนไทยจะได้นำเรื่องดังกล่าวหารือและแจ้งให้กระทรวงฮัจญ์ ประเทศซาอุดีอาระเบียทราบ ขณะเดียวกัน ก็รับฟังข้อเสนอแนะและข้อท้วงติงต่างๆ ที่ทางการซาอุดีอาระเบียระบุ นำมาปรับปรุง พัฒนางานกิจการฮัจญ์ให้รัดกุม เพื่อให้พี่น้องมุสลิมได้รับการบริการที่ดีขึ้น

พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมการศาสนา ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า การดำเนินงานกิจการฮัจญ์นั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม ศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนภาคใต้ สถานทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย กองตรวจคนเข้าเมือง การบินไทย และสายการบินต่างๆ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ และฯ ซึ่งที่ผ่านมาทุกฝ่ายต่างมีความตั้งใจและทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่ ทำให้การดำเนินงานกิจการฮัจญ์เป็นไปอย่างราบรื่น แม้มีอุปสรรคหรือปัญหาเกิดขึ้นบ้าง ทุกฝ่ายก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้